

vụ đều tăng so với cùng kỳ năm 2014. Một số chỉ tiêu đạt khá như: Thu ngân sách; giá trị xây dựng, giải quyết việc làm. Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tiến độ triển khai lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn hiện nay ở các xã còn chậm. Công tác đấu giá, thu tiền cấp quyền sử dụng đất để thu ngân sách chưa đảm bảo kế hoạch đề ra; một số sắc thuế đạt thấp. Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình dự án chưa đẩy nhanh tiến độ so với yêu cầu. Công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản ở một số địa phương thiếu chặt chẽ. Quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các địa phương chưa tích cực; việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia tiến độ còn chậm. Chuyên dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa cao, chưa tạo được sự chuyển biến đáng kể. Tình trạng cháy rừng còn xảy ra ở một số địa phương. Cải cách hành chính vẫn còn chậm, việc chấp hành kỷ cương hành chính chưa nghiêm; công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của một số đơn vị, địa phương chưa đảm bảo tập trung, thống nhất; vai trò tham mưu của một số cán bộ các phòng, ban chuyên môn chưa tốt; việc triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự nghiêm túc. Công tác báo cáo thông tin còn hạn chế.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CƠ BẢN TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra, cần có những giải pháp tích cực, quyết liệt, tập trung vào những chỉ tiêu còn đạt thấp, những lĩnh vực chuyển biến chậm để tạo nên những bước chuyển biến mới:

I. Phát triển kinh tế

1. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cấp huyện và cấp xã, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của các sở, ngành cấp tỉnh đồng thời phối hợp với các chủ đầu tư để làm tốt công tác GPMB các công trình, dự án như: Dự án mở rộng QL1A, Nhiệt điện Quảng Trạch, Dự án FLC, Dự án xây dựng Resort Trường Thịnh và các dự án khác trên địa bàn huyện.

Tập trung công tác quy hoạch chi tiết các khu dân cư tại trung tâm huyện lỵ mới và quy hoạch điểm dân cư nông thôn tại các xã để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất.